

# วารสาร

## สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2556

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-242313-4 โทรสาร : 045-242301 E-mail : passport\_ubon@hotmail.com

Facebook : <http://www.facebook.com/ubonpassport>

### รอบรั้วบัวแก้ว

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 นางสุกัญญา เกตุตรีกร รองหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี



เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ร่วมบริจาคเงินสมทบ โครงการจัดสร้างต้นเทียนเพื่อร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ณ วัดไชยมงคล จังหวัดอุบลราชธานี



# เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

## ขอวีซ่าเชงเกนฟรีแบบ อาจถูกแจ้งกลับบ้าน



เมื่อเร็วๆ นี้ มีกรณีคนไทย 3 คนเดินทางไปประเทศเยอรมนี โดยตั้งใจว่าหลังจากนั้นจะไปเที่ยวต่อที่สาธารณรัฐเช็กและออสเตรีย แต่ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกักตัวไว้ที่สนามบินนครมิวนิก ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศเยอรมนี เนื่องจากขอวีซ่าเชงเกน (Schengen Visa) ผิดระเบียบคือไปขอวีซ่าเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ทั้งที่มีได้มีแผนไปท่องเที่ยวในประเทศนั้นแต่อย่างใด เรื่องนี้เดือดร้อนไปถึงเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ต้องรีบประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนามบินทันที เพื่อให้ความช่วยเหลือ จนกระทั่งในเวลาต่อมา ตำรวจฯ ได้อนุญาตให้คนไทยทั้งหมดสามารถเดินทางเข้าเยอรมนีได้ ซึ่งเป็นความโชคดีที่ตำรวจฯ อนุโลมให้

กรณีนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดของคนไทยซึ่งคิดว่าการขอวีซ่าเชงเกนจะยื่นขอจากสถานทูตประเทศใดก็ได้ในกรุงเทพฯ ซึ่งไม่ถูกต้อง จึงขอแนะนำว่า ถ้าจะไปเที่ยวเยอรมนีเป็นประเทศแรก ก็ต้องขอ วีซ่าจากสถานทูตเยอรมนีก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยเดินทางต่อไปประเทศเชงเกนอื่นๆ ได้ ปัญหาอย่างนี้มักเกิดขึ้นบ่อยกับนักท่องเที่ยวไทย เรียกว่านอกจากจะถูกห้ามเข้าประเทศแล้ว บางรายอาจถูกส่งฟ้องศาลเพราะเขาสงสัยว่าจะลักลอบเข้าไปทำผิดกฎหมายในยุโรปนั่นเอง  
ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

### สถิติการให้บริการประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2556

รายการ	จำนวนผู้มาใช้บริการ (ราย)	
	พฤษภาคม	มิถุนายน
หนังสือเดินทางประเภททั่วไป	3,415	2,160
หนังสือเดินทางประเภทราชการ	26	18
รับรองเอกสารและนิติกรณ์เอกสาร	38	24
รวม	3,479	2,202

## เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556

ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ) การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อน จึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินจากกลับ หรืออื่นๆ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003

เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

# ความเคลื่อนไหวด้านการต่างประเทศที่น่าสนใจ

## ตั้งศูนย์ AEC ใน 9 ประเทศ หนุน SMEs ไทยลุยอาเซียน



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Business Support Center) ใน 9 ประเทศ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย โดยศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูล ให้คำปรึกษา ตลอดจนเป็นที่เลี้ยงธุรกิจ พร้อมสร้างเครือข่ายนักธุรกิจไทยเพื่อให้พร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยส่วนกลาง จะตั้งอยู่ที่ทำการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้การกำกับของสำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย ขณะที่ในต่างประเทศ ได้แก่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว นครโฮจิมินห์ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และประเทศสิงคโปร์

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้ตั้ง “ชมรมนักธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองที่จะไปทำการค้าในตลาดอาเซียน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการรับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์และสิทธิประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางกรมฯ อีกทางหนึ่ง

ที่มา : <http://aseanwatch.org>